



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๖๔๑

ที่ กษ ๑๐๐๑/ว ๑๗๑๒

วันที่ ๒๒

ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง เน้นย้ำเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก เกษตรกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร ที่ ๑ - ๖ เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ ทุกศูนย์

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๑/ว ๑๗๑๙ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ แจ้งให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และเตรียมพร้อมในการรองรับสถานการณ์แบบมีการแพร่ระบาด ในประเทศเป็นวงกว้าง นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาแล้ว เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังพบผู้ติดเชื้ออีกจำนวนหนึ่งในหลายจังหวัด จึงขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน ในสังกัด ดำเนินการเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาให้บุคลากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการ ตามมาตรการของรัฐบาลโดย Work from Home จนถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ และให้สำรวจบุคลากรว่ามีบุคคลใด ได้เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ หรือไม่ หากมีให้ Work from Home เพื่อสังเกตอาการที่บ้าน จนครบ ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันลงไปในพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ตาม timeline ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) หรือกระทรวงสาธารณสุขประกาศ โดยขอให้เจ้าหน้าที่รายงานข้อมูล ด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ @233ewjhz เพื่อกรมส่งเสริมการเกษตร จะได้รวบรวมแจ้งกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ทราบต่อไป

๒. ให้ทุกหน่วยงานที่มีการจัดกิจกรรมให้บริการทั้งในสถานที่ทำงานและนอกสถานที่ กำหนดให้ มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

๓. กำชับใช้บุคลากรในองค์กร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

๔. วางแผนการให้บุคลากรในองค์กร ปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work from Home) ให้ปฏิบัติตามแผน บริหารความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan : BCP) โดยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานอนุมัติ งานอนุญาต และงานบริการ

๕. ให้ทุกหน่วยงานกำชับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคระบาดจังหวัดใกล้เคียง เช่น สมุทรสงคราม นครปฐม เป็นต้น หรือจังหวัดอื่นๆ ตามสถานการณ์ และให้เน้นย้ำการดำเนินการตามข้อสั่งการ ข้อ ๑ - ๔ ต่อไป

ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงาน ปฏิบัติและดำเนินการตามมาตรการในพื้นที่และข้อกำหนดของผู้ว่าราชการจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

(นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร